

THƯ CẢM ƠN VÀ NGỎ LỜI GỬI QUÝ VỊ THÂN NHÂN, ÂN NHÂN VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM

Sài Gòn, ngày 08 tháng 12 năm 2024

Kính thưa quý vị thân nhân, ân nhân và các nhà hảo tâm!

Trước hết, chúng tôi – những người đang thực hiện Chương trình “Tri ân TPB – VNCH” trong Ủy Ban Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện (UB. PTCNTD) trực thuộc Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam (DCCTVN), xin chân thành cảm ơn quý vị đã và đang đóng góp rất lớn bằng cả tinh thần lẫn vật chất trong suốt năm 2024 này, đồng thời kính chúc quý vị được đầy tràn ân sủng và bình an của Thiên Chúa.

Kính thưa quý vị, báo cáo từ Linh mục đặc trách Giuse Trương Hoàng Vũ, CSsR. cho biết tổng số quý ông TPB đầu năm 2024 là 5207, trong đó 4550 vị đã được trao quà “*Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời!*”, 392 vị mất liên lạc, 260 vị đã qua đời, 5 vị từ chối nhận quà.

Chương trình “*Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời!*” đến nay đã bước sang năm thứ 13 và sẽ vẫn được tiếp tục thực hiện¹ với tên gọi “*Quà Tặng Yêu Thương*”, được cảm hứng từ Thư của thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Rôma: “*Anh chị em đừng mắc nợ ai bất cứ điều gì, ngoại trừ là yêu thương nhau, vì ai yêu thương thì đã làm trọn Lễ luật*” (Rm 13,8). Chúng tôi xác tín rằng việc quan tâm đến quý ông TPB-VNCH và những người bị bỏ rơi khác chính là thể hiện rõ nét Tình Thương của Thiên Chúa nơi mỗi người chúng ta, đúng như chỉ thị của thánh Phaolô.

Kính thưa quý vị, tiếp tục việc làm tốt đẹp trong những năm qua, nay Mùa Xuân 2025 đang sắp về, chúng tôi sẽ tổ chức “*Quà Tặng Yêu Thương*” với số tiền 3 triệu VND/người đến quý ông TPB – VNCH như hiện tỏ sự tương thân tương ái đối với những con người đã một thời hy sinh cho quốc gia và dân tộc. Tự mình, chúng tôi không thể bảo đảm món quà này có thể có cho hết mọi quý ông TPB-VNCH. Vì thế, chúng tôi ước mong và kêu gọi sự quảng đại cộng tác và thiện nguyện chia sẻ đầy tình bác ái của quý vị.

Mọi chia sẻ và đóng góp, xin quý vị vui lòng trực tiếp gửi về:

Lm. Giuse Trương Hoàng Vũ, CSsR.

ĐT: 0932.008.601; email: truonghoangvudcct@gmail.com

Đc: 38 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Tp.HCM

Số tài khoản: 19034764782014

Ngân hàng: Techcombank – Kỳ Đồng, Q.3, Sài Gòn

Swift: VTCB VN VX

Thay lời cho quý ông TPB-VNCH, chúng tôi xin hết lòng cảm ơn và biết ơn quý vị.

Nguyện xin Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót ban cho quý vị và gia đình các ơn lành hồn xác, niềm vui và bình an trong Năm Mới Ất Ty!

Kỳ Đồng, Ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Kính thư,

Linh mục Vincent M. Phạm Cao Quý, CSsR.

Trưởng ban UB. PTCNTD, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

¹ Xin xem Thư Ngỏ, ngày 30 tháng 10 năm 2023.